



Khách sạn Hotel De La Coupole Sa Pa được đặt ở vị trí vàng tại Thị xã Sa Pa

Photo: David Bùi

SA PA

HÀI HÒA TRONG KIẾN TRÚC TÂN - CỔ

Giữa phố xá nhộn nhịp, những ngôi biệt thự cổ ở Sa Pa luôn mang trong mình những nét đẹp riêng có. Đó không chỉ là nét đẹp kiến trúc, khuôn hình, mà còn là vẻ đẹp mang những dấu xưa hoài niệm. Vì vậy mà khi đến với “thành phố trong sương”, nhiều người vẫn cố công tìm đến những ngôi biệt thự rêu phong, mang đậm kiến trúc Pháp với cả trăm năm tuổi.

S

a Pa là một trong bốn khu nghỉ dưỡng trên núi ở Việt Nam (cùng với Ba Vì, Đà Lạt, Tam Đảo) do người Pháp phát hiện và xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 20. Theo đó, vào năm 1903, trong chuyến đi thực tế ở Lào Cai để lập bản đồ, đoàn trắc địa của Sở Địa lý Đông Dương đã phát hiện ra một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp và khí hậu dễ chịu trên cao nguyên Lô Suối Tùng (cao nguyên Sa Pa) thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Và, người ta đã nảy ra ý tưởng xây dựng tại đây một trại điều dưỡng. Mieville là người Pháp đầu tiên đến ở Sa Pa vào tháng 7 năm 1909 tại vị trí sau này xây dựng khách sạn Metropole.

Cảnh đẹp của Sa Pa đã thu hút rất nhiều người Pháp đến đây: Năm

1910, đoàn lính lê dương đầu tiên đến để mở đường và lập trại lính. Đến 1919 trại điều dưỡng dành cho quân đội đã được xây dựng. Từ 1910 đến 1920, đã có 6 toà nhà được xây dựng. Năm 1920-1930, Phủ Thống sứ Bắc Kỳ cho xây dựng 3 khách sạn (Fansipan, Vaumousse, Morellon) và 28 ngôi nhà khác. Năm 1930-1940, 26 biệt thự, 1 nhà thờ và khách sạn Metropole được xây dựng. Năm 1940-1943, 8 biệt thự và 10 toà nhà được hoàn thành. Ngoài các công trình lớn, cho đến 1943 có rất nhiều công trình nhỏ khác. Cùng với việc xây dựng các công trình trên, người Pháp đã hoàn thiện hệ thống cung cấp điện, nước cho khu vực này. Hiện nay, công trình thủy điện Cát Cát vẫn còn hoạt động, cung cấp nước cho thị trấn Sa Pa.

Theo tài liệu của tỉnh Lào Cai, từ năm 1914, người Pháp đã có mục tiêu xây dựng một “kinh đô nghỉ hè” thực sự trên vùng núi miền Bắc Kỳ. Cùng mùa hè năm đó, các nguyên vật liệu cần thiết để phục vụ xây

dựng khi dinh thự nghỉ mát cao cấp và các khu nhà dịch vụ kèm theo đã được vận chuyển từ Hà Nội lên Sa Pa. Khoảng thời gian giữa năm 1924 và 1940, có khoảng 100 biệt thự nữa được xây lên. Những biệt thự đầu tiên được xây dựng trên khu đất của khách sạn Victoria hiện nay vào năm 1918. Ở vùng đất thấp là những biệt thự của quan chức cấp cao, những toà nhà hành chính và khách sạn.

HOTEL DE LA COUPOLE SA PA - KHÁCH SẠN 5 SAO CHUẨN ĐẲNG CẤP PHÁP

Hotel de la Coupole Sa Pa là một trong những khách sạn có quy mô rộng lớn và sang trọng bậc nhất không chỉ của Sa Pa mà của toàn bộ khu vực miền núi Tây Bắc. Với lịch sử lâu đời, cùng sự đầu tư chần chu và đẳng cấp, nơi đây là điểm đến mà bất cứ ai cũng mong muốn được tận hưởng khi đến với thành phố mù sương.



Nguồn: hoteldelacouple.com

Hotel De La Coupole Sa Pa mang một vẻ đẹp vừa quyến rũ, lãng mạn nhưng không kém phần sang trọng của nét kiến trúc châu Âu



Nhà thờ đá cổ là kiến trúc độc đáo và đặc sắc ở Sa Pa bởi về cơ kính của kiến trúc Gothic La Mã

Nằm ngay trung tâm khu đô thị Sa Pa, Hotel de la Coupole Sa Pa được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp lừng danh Bill Bensley. Phong cách khách sạn hướng đến là sự dung hòa giữa sắc màu bản xứ của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc cùng sự cổ điển của phong cách kiến trúc Pháp những năm 1920-1930. Khách sạn Hotel de la Coupole Sa Pa có quy mô vô cùng rộng lớn với 249 phòng nghỉ cao cấp. Mỗi căn phòng đều chứa đựng nét quyến rũ và sức hút riêng biệt, mang về hoài niệm của quá khứ, gợi nhớ về thời trang Pháp cao cấp những thập niên đầu của thế kỷ trước. Tất cả các căn phòng đều có ban công với view rộng thoáng, là khu vườn khách sạn được chăm sóc kỹ lưỡng, là khung cảnh tuyệt đẹp của những cánh đồng, những ngọn núi xa xăm.

Ngoài ra trong khuôn viên khách sạn còn xây dựng tổ hợp nhà hàng và các quán bar đẳng cấp thế giới, cùng những dịch vụ hội họp sự kiện, spa chuẩn 5 sao chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất.

Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ dưỡng của các gia đình, các cặp đôi thích sự lãng mạn, giới thượng lưu và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đồng thời cũng là địa chỉ đã tổ chức nên những sự kiện quy mô lớn ở đa dạng lĩnh vực vô cùng thành công.

NHÀ THỜ ĐÁ CỔ - BIỂU TƯỢNG DU LỊCH GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ SA PA

Nhà thờ đá cổ do người Pháp xây dựng vào năm 1895 với một tên gọi khác là nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Nhà thờ xây dựng đầu thế kỷ 20. Trước khi đặt những viên gạch móng đầu tiên cho công trình này, những kiến trúc sư Pháp đã chọn lựa rất kỹ địa thế để xây dựng. Đến nay nhà thờ đá Sa Pa vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Nơi đây được xem là một trong những cảnh đẹp ở Sa Pa hút hồn du khách thập phương. Nằm ở vị trí giữa trung tâm đô thị Sa Pa, đằng sau là núi Hàm Rồng che chắn, phía trước là một quảng trường rộng, là nơi diễn ra nhiều

công trình văn hóa phục vụ cho các hoạt động xã hội. Cũng là nơi mà mỗi tối thứ 7 hàng tuần vang lên tiếng khèn réo rắt, những điệu múa uyển chuyển duyên dáng của những cô gái, chàng trai trong phiên Chợ tình mang âm hưởng của rừng núi Tây Bắc.

Nhà thờ đá cổ là kiến trúc độc đáo và đặc sắc nhất ở Sa Pa bởi về cơ kính của kiến trúc Gothic La Mã, tất cả mái nhà, tháp chuông, vòm cuốn đều được xây dựng theo hình chóp tạo cho công trình nét bay bổng thanh thoát. Toàn bộ nhà thờ đều được xây dựng bằng đá đèo và liên kết với nhau bằng hỗn hợp vôi, cát, mật mía. Phần tường cánh thánh giá phải bên phải được tạo nhám trông giống như nhũ đá chảy xuống làm di tích mang một vẻ đẹp rất tự nhiên. Trần làm bằng vôi rom nay đã được làm mới riêng phần trần phía gác chuông được làm từ hỗn hợp của vôi, sắt và rom vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, chưa được sửa chữa lần nào.

Tổng diện tích nhà thờ khoảng 6000m², được chia thành nhiều khu

gồm: khu nhà thờ, nhà ở thầy tu, dãy nhà xứ, khu chăn nuôi, nhà thiên sứ, sân, khu Vườn Thánh và hàng rào. Trong đó, khu nhà thiên thần bao gồm: 3 gian tầng trên chuyên để cứu chữa những người bệnh tật hay cho những người lữ hành qua đêm, một tầng hầm, bếp ăn, khu để xác và công trình vệ sinh,... Khu nhà thờ rộng hơn với diện tích 500m² gồm 7 gian và phần tháp chuông cao hơn 20m bên trong là quả chuông được đúc từ năm 1932, nặng 500kg và cao 1,5m. Hiện nay, trên quả chuông vẫn còn rõ nét đúc ghi số người quyên góp tiền để làm quả chuông này. Phần giá đỡ chuông làm bằng gỗ pomu sau khi được trùng tu vẫn giữ nguyên trạng...

Việc chọn hướng của nhà thờ mang ý nghĩa tâm linh và rất quan trọng đối với người Công Giáo: đầu của di tích quay về hướng Đông - hướng mặt trời mọc, được xem là hướng đón nguồn sáng Thiên Chúa. Cuối nhà thờ là hướng Tây nơi sinh thành của chúa Kitô. Phần tường cạnh thánh giá phía bên phải được tạo nhám trông giống như nhũ đá chảy xuống làm di tích mang vẻ đẹp tự nhiên.

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

Được xây dựng vào đầu thế kỷ XX, tòa nhà từng là biệt thự của người Pháp, sau đó được sử dụng làm văn phòng huyện ủy Sa Pa khi người Pháp rút về nước sau chiến tranh. Tòa biệt thự hiện nay còn tồn tại. Từ năm 2007, tòa biệt thự được sử dụng làm Trung tâm Thông tin Du lịch tỉnh Lào Cai, tọa lạc tại số 02, đường Fansipan, thị xã Sa Pa. Đây là nơi để du khách tìm hiểu thông tin về du lịch Lào Cai - Tây Bắc và tham quan do có khuôn viên đẹp và một bảo tàng rất độc đáo về văn hóa các dân tộc Sa Pa.

TRẠM KHÍ TƯỢNG SA PA CŨ

Tòa nhà có kiến trúc biệt thự, tọa lạc tại đường Thạch Sơn, trung tâm thị xã Sa Pa. Tòa nhà nổi bật lên giữa những tòa nhà mới khác bởi vẻ rêu phong đượm màu thời gian và khác biệt bởi kiến trúc Pháp cổ. Hiện tại tòa biệt thự vẫn được dùng làm văn phòng làm việc của Trạm khí tượng Sa Pa.

Khách sạn Công Đoàn nằm trong khu trung tâm của thị xã Sa Pa thơ mộng, nằm dưới chân dãy núi Hàm Rồng hùng vĩ, đó chính là khuôn viên Khách sạn Công đoàn Việt Nam tại Sa Pa (trước đây là Khách sạn Công đoàn Sa Pa). Đặc biệt, với diện tích 17.000 m² sử dụng, Khách sạn Công đoàn Việt Nam tại Sa Pa là một quần thể kiến trúc gồm các biệt thự cổ kính, được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ 20 và đã được phục chế vào những năm 1998-2000. Tất cả các phòng đều có ban công nhìn được đỉnh núi Phanxipang cao 3.143m.■

BAN BIÊN TẬP



Biệt thự của người Pháp nay là Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai



Trạm khí tượng Sa Pa cũ



Khách sạn Công Đoàn